

## แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

### วิทยาลัยอิสลามศึกษา

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 :** การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

**หัวข้อที่ 1 :** สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่21

**หัวข้อย่อย 1.4 :** ความมั่นคงของมนุษย์

**ชื่อแผนงาน :**

**(ภาษาไทย)** การบูรณาการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

**(ภาษาอังกฤษ) :** The Integration of Innovation and Research Projects to Enhance Quality of Life of People in Southern Border Provinces towards Stability, Prosperity and Sustainability.

**หัวหน้าแผนงาน :** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง เบอร์ติดต่อ : 086-9568151

#### กรอบประเด็นของโจทย์วิจัย

มุ่งเน้นการบูรณาการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมบูรณาการวิจัยและการนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา อันเป็นการวางรากฐานให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสุขและสุขภาวะที่ดี ครอบครัวมีความอบอุ่น ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

จากการพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ของสหประชาชาติ (ค.ศ. 2015-2030) 17 เป้าหมาย ได้แก่ ขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ความเท่าเทียมทางเพศ การจัดการน้ำและสุขาภิบาล พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ ที่ใช้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งให้ความสำคัญต่อมิติการพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา คือเพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เน้นให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น แผนงาน “การบูรณาการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้จัดกลุ่มประเด็นเป้าหมายด้านความมั่นคงของมนุษย์ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมบูรณาการวิจัยในด้านต่อไปนี้

- 1) การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยนวัตกรรมบูรณาการวิจัยด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- 2) โมเดลการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุตามวิถีชุมชนอิงหลักศาสนา
- 3) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนด้วยระบบเศรษฐกิจอิสลาม
- 4) การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

### กรอบเกี่ยวกับรูปแบบของงานวิจัย

- 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยกลุ่มภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่จะใช้ในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์
- 2) การศึกษาเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความมั่นคงของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
- 3) นวัตกรรมและการวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยเสริมสร้างสังคมที่เป็นสุข ประชาชนมีความมั่นคง และมั่งคั่ง